



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ  
เรื่อง กำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ตามที่เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พร้อมกับกำหนดการและสถานที่เลือกสรรดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นเท็จ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

๒. หลักเกณฑ์การตัดสิน การเลือกสรรจะใช้วิธีการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียนแบบปรนัย) ประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนแบบปรนัยและสอบภาคปฏิบัติสำหรับตำแหน่ง พนักงานดับเพลิงและตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) และประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินแต่ละภาคการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

กำหนดดำเนินการเลือกสรร ในวันอังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ดังนี้

เวลา	กำหนดการเลือกสรร	สถานที่	หมายเหตุ
<b>ภาคเช้า</b> เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	- รับรายงานตัวภาคเช้า - สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป - สอบข้อเขียนภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง - สอบภาคปฏิบัติ	หน้าห้องประชุมชั้น ๓ ห้องประชุมชั้น ๓ ห้องประชุมชั้น ๓ ลานกิจกรรมหน้า เทศบาลตำบลพะโต๊ะ	พนักงาน ดับเพลิง
<b>ภาคบ่าย</b> เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	- รับรายงานตัวภาคบ่าย - สอบสัมภาษณ์	หน้าห้องประชุมชั้น ๓ ห้องประชุมชั้น ๓	

เวลา	กำหนดการเลือกสรร	สถานที่	หมายเหตุ
<b>ภาคเช้า</b> เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑๑.๑๕ น. - ๑๒.๐๐ น.	- รับรายงานตัวภาคเช้า - สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป - สอบข้อเขียนภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง - สอบภาคปฏิบัติ(เฉพาะตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ)	หน้าห้องประชุมชั้น ๓ ห้องประชุมชั้น ๓ ห้องประชุมชั้น ๓ สถานที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนด (กองคลัง)	ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
<b>ภาคบ่าย</b> เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	- รับรายงานตัวภาคบ่าย - สอบสัมภาษณ์	หน้าห้องประชุมชั้น ๓ ห้องประชุมชั้น ๓	

#### ๔. ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการเลือกสรร

##### ๔.๑ การแต่งกาย วันเข้ารับการเลือกสรร

ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรแต่งกายด้วยชุดสุภาพงดนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดรวมถึงสมุด หนังสือหรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดที่อาจใช้เป็นช่องทางในการทุจริตในการสอบเข้าในห้องสอบ

๔.๒ ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตัวในวันเข้ารับการประเมิน(สอบ) หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๔.๓ ผู้เข้ารับการประเมินต้องไปถึงสถานที่เลือกสรร ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. สำหรับภาคเช้าและก่อนเวลา ๑๓.๐๐ น. สำหรับภาคบ่าย ผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ แต่จะเข้ารับการประเมินได้ต่อเมื่อได้รับคำสั่งหรือประกาศให้เข้าห้องประเมินได้ ผู้ใดไปถึงสถานที่เลือกสรรหรือเมื่อได้ดำเนินการประเมินแล้วเกินกว่า ๑๕ นาที ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

๔.๔ ผู้เข้ารับการประเมินในการสอบข้อเขียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อทำการสอบไปแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ นาทีและเมื่อออกจากห้องที่ทำการประเมินแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่รอการประเมินอยู่

๔.๕ ผู้เข้ารับการประเมินต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัตินี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตในการประเมิน คณะกรรมการดำเนินการสรรหาอาจพิจารณาสั่งไม่ให้เข้ารับการประเมินได้และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรท่านใดมีปัญหาไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกสรรให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗- ๕๓๙๐๗๒ ต่อ ๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรูญ ชูเจริญ)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรแบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อตำแหน่ง	ชื่อผู้สมัคร	หมายเหตุ
๑๐๑	พนักงานดับเพลิง	นายสัญญาชัย ทองบุญชู	

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อตำแหน่ง	ชื่อผู้สมัคร	หมายเหตุ
-	-	-	-

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อตำแหน่ง	ชื่อผู้สมัคร	หมายเหตุ
๓๐๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	นางสาวรวีพร สัตย์ธรรม	
๓๐๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	นางสาวธารารัตน์ น้อยสอน	
๓๐๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	นางสาวกิริติกาญจน์ หอมจันทร์	

(นายจรรณู ชูเจริญ)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง